

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG HƠN 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Nhật Minh*

Vinh dự và tự hào là ngôi trường duy nhất trong khối ngành Thể dục thể thao (TDTT) được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm (14/12/1961), Trường Đại học TDTT Bắc Ninh với truyền thống hơn 60 năm thành lập (25/9/1959) không ngừng đổi mới, phát triển mọi mặt, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Năm học “Kỷ cương - Nền nếp - Chất lượng - Hiệu quả”

Năm học 2019 – 2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đồng thời thực hiện chủ trương, định hướng cơ bản của năm học là “**Kỷ cương - Nền nếp - Chất lượng - Hiệu quả**”. Cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích về công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy Trường; Công tác đào tạo, tuyển sinh; Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và Công tác học sinh, sinh viên.

Về công tác kiện toàn bộ máy Trường: Thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương, hiện nay, Nhà trường có 17 đơn vị (giảm 24 đơn vị so với năm 2018); Trường đã triển khai thành lập Hội đồng Trường theo đúng quy định của Luật Giáo dục đại học và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn y theo Quyết định số 2364/QĐ-BVHTTDL ngày 25/8/2020.

Về công tác đào tạo, tuyển sinh: Nhà trường tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động dạy và học, đồng thời tiếp tục thực hiện lộ trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ; Tổ chức rà soát, điều chỉnh các chương trình đào tạo; Xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao Ngành Huấn luyện thể thao theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, liên thông, hiện đại, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trong năm học 2019 - 2020, Nhà trường đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và cấp bằng Tiến sĩ cho 05 nghiên cứu sinh, cấp bằng Thạc sĩ cho 138 học viên và cấp Bằng tốt nghiệp cử nhân cho 290 sinh viên. Bên cạnh đó, nhiều lớp bồi dưỡng ngắn hạn đã được tổ chức thành công với sự tham gia của hơn 800 học viên trên toàn quốc như: Lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên (HLV), HLV chính; Lớp hướng dẫn tập luyện và cứu hộ môn bơi, lặn Trường còn phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng và Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức lớp đào tạo Văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh. Trong công tác đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nhà trường đã tổ chức liên kết đào tạo cho các đơn vị thuộc khối các trường đại học, cao đẳng với tổng số 4936 học viên tham gia.

Về công tác đào tạo VĐV: Trường đã tiếp nhận và tổ chức quản lý, triển khai công tác huấn luyện gần 200 lượt VĐV của 11 đội tuyển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện và thi đấu với 114 huy chương các loại, trong đó có 1 HCB quốc tế, 1 VĐV Điền kinh trẻ lập kỷ lục Quốc gia đồng thời bổ sung 2 VĐV có chất lượng cho đội tuyển Quốc gia.

Về công tác tuyển sinh, năm 2020, Nhà trường tiếp tục tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, thực hiện tuyển đúng đối tượng và cơ bản bảo đảm một phần chỉ tiêu được giao như: Tuyển sinh đợt 1 của bậc đào tạo Thạc sĩ đạt 65/200 chỉ tiêu; Bậc Đại học: 2/3 đợt thi đạt 335/500 chỉ tiêu; Hệ Liên thông Đại học vừa làm vừa học đạt 34/100 chỉ tiêu. Ngoài ra, trong

*TS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh



PGS.TS. Tạ Quang Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Quyết định công nhận Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cho PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

năm học vừa qua, Trường đã tổ chức đào tạo cho gần 50 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh các nước Lào, Campuchia. Tiếp nhận thêm 01 lưu học sinh Lào sang học Nghiên cứu sinh và 01 học viên học Thạc sỹ.

Về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ: Nhà trường đã triển khai 02 đề tài cấp Quốc gia; trong đó 01 đề tài đã bảo vệ thành công cấp nhà nước; 08 đề tài cấp Bộ, tích cực triển khai chương trình KH&CN cấp bộ; Triển khai 01 dự án cấp Bộ và bảo vệ thành công 01 thuyết minh dự án; Nghiệm thu 53 đề tài và triển khai 73 đề tài cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên, sinh viên. Đặc biệt, Trường đã tổ chức thành công Hội nghị khoa học Quốc tế; Hội nghị khoa học sinh viên và 02 Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

Về công tác học sinh, sinh viên: Nhà trường tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ sinh viên như: Sinh viên khởi nghiệp, Ngày hội sinh viên, Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Trường với sinh viên...Nhiều doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng hơn 680 vị trí việc làm đã cam kết tài trợ nhiều học bổng cho sinh viên của Trường. Cũng trong năm qua, Nhà trường đã đầu tư nâng cấp ký túc xá, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên ở nội trú.

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021

Với những thành tích đã đạt được, trong năm học 2020-2021, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.
2. Phát động phong trào thi đua lập thành tích trong toàn trường để chào mừng Lễ kỉ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Trường (14/12/1961– 14/12/2021) và 62 năm thành lập Trường (1959-2021) vào tháng 12/2021.
3. Duy trì qui mô đào tạo các hệ đại học, sau đại học từ 800 - 1000 chỉ tiêu (Đại học chính qui: 500; Cao học: 200; NCS: 15 và hệ tại chức 5 năm là 100);
4. KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI PHỤC VỤ. Phân đấu 30% giảng viên tham gia bình giảng cấp Trường và duy trì công tác kiểm tra 30% giờ giảng dạy, thi và huấn luyện;
5. Tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên, VĐV. Tư vấn, hướng nghiệp, liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng nguồn nhân lực. Tiếp tục triển khai chương trình hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, tăng tỷ lệ sinh viên ra trường có



Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân TĐTT, Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh

việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo;

6. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và huấn luyện, tăng cường ứng dụng công nghệ và kết quả nghiên cứu khoa học. Xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao theo ngành học;

7. Tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng chuẩn Trường trọng điểm Quốc gia. Thí điểm triển khai ứng dụng phần mềm “Chống sao chép luận văn, luận án” trong đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ. Rà soát và triển khai tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Trường theo bộ tiêu chuẩn tại Thông tư 04/2016 của Bộ GD-ĐT;

8. Hoàn thành tốt các nội dung công việc theo kế hoạch hoạt động KH&CN đề ra. Trong đó, tập trung hướng dẫn và tổ chức các nhóm nghiên cứu hoàn thành tốt nội dung nghiên cứu của các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp Quốc gia theo kế hoạch năm 2020 - 2021; Tăng cường mở rộng nội dung hoạt động trao đổi, hợp tác quốc tế với các đơn vị nước ngoài trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thông tin khoa học; Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ KH&CN, khai thác có hiệu quả các thiết bị khoa học, liên kết với các đơn vị ngoài trường thực hiện các nhiệm vụ KH&CN;

9. Tiếp nhận, quản lý, triển khai công tác huấn luyện đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia tập huấn tại trường từ 8 đến 10 đội với số lượng từ 130 - 150 VĐV;

10. Tăng cường quy mô và chất lượng khai thác dịch vụ nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức Nhà trường;

11. Mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong đào tạo và NCKH;

12. Nâng cao chất lượng phong trào thanh niên, tích cực vận động đoàn viên thanh niên học tập góp phần thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ trường khóa XXI, trên tinh thần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội;

13. Phát triển Trung tâm Thông tin - Thư viện theo hướng ứng dụng công nghệ tin học trong việc tra cứu tài liệu, mở rộng hoạt động phục vụ; Xây dựng bộ phận xuất bản tài liệu và Tạp chí khoa học ngày một lớn mạnh; Cải thiện trang tin điện tử của Trường theo hướng hiện đại, cập nhật thông tin nhanh, chính xác; Duy trì, bảo dưỡng và khắc phục tốt các sự cố mạng trong toàn trường; hoàn thành tốt công tác phục vụ, bổ sung, bảo quản các tư liệu, hiện vật Phòng Truyền thống...

Với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, chúng ta cùng tin tưởng rằng, với sự tập trung trí tuệ của tập thể và sự nỗ lực của mỗi cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, VĐV, Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh sẽ tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021, từng bước phấn đấu, nâng cao vị thế của Trường về công tác đào tạo và NCKH trong lĩnh vực TĐTT.